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หนัง
ชนชนโรงโรง

หนัง
มันเป็นจริงให้ได้” เพราะมันยังไม่เคยมีอะไรแบบนี้

มาก่อน มแีนวคิดเกีย่วกบัการต่อสูท่ี้ฉนัอยากหยอด

ลงไปในเรื่องราวและตัวละครตั้งแต่แรก คือต้อง

ตระหนกัว่าฉนัเป็นผูห้ญงิทีต่วัเลก็กว่าวายร้ายผูช้าย 

ทกุคนในหนงัมาก ฉนัต้องการเคารพความจรงิข้อนัน้ 

การหยบิสิง่ของใกล้มอืมาเป็นอาวธุทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของแฟรนไชส์ “จอห์น วิค” จึงเป็นอะไรที่สมเหตุ

สมผล ฉันชอบฉากท่ีฉันเอาปืนและมีดมารวมกัน

โดยใช้เทปพัน มันค่อนข้างครีเอต และยังมีแบบนี้

อีกมากในเรื่องนี้

l คุณอยากใช้อะไรเป็นอาวุธ

ฉันรู ้ว่าพวกเขาชอบเห็นผู้หญิงใส่รองเท้า

ส้นสูงและชุดกระโปรงเข้าฉากแอ๊กชั่น ฉันอยากใช้

รองเท้าส้นสูงเป็นอาวุธ เราคงต้องหาวิธีท�าให้มัน

ใช้งานได้จริง นั่นจะเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจทีเดียว 

“ฉากดินสอทิ่มตา” นั้นไอคอนิกมาก แต่ก็ท�าให้

รู้สึกเสียวไส้ด้วย เพราะเราทุกคนมีความอ่อนไหว 

เกี่ยวกับดวงตา ฉันคิดว่านั่นเป็นอะไรที่กระแทก

ความรู้สึกผู้ชมได้อย่างมาก เป็นไอเดียที่ดีจริงๆ 

l การได้กลับมาร่วมงานกับ “คีอานู รีฟส์” เป็น

อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในฉากต่อสู้

ฉันเคยร่วมงานกับ “คีอานู รีฟส์” มา

แล้วสองครั้งใน “Knock Knock” (2015) และ 

“Exposed” (2016) แต่ไม ่เคยโดนเขาทุ ่ม

ลงพื้นถี่ขนาดนี้มาก่อน การร่วมงานกันครั้งนี้เป็น

ประสบการณ์ที่ต่างไปสิ้นเชิง ในการเผชิญหน้ากัน

ครั้งแรกระหว่าง “อีฟ” และ “จอห์น วิค” เขา

พยายามจะเปลี่ยนใจไม่ให้เธอเดินบนเส้นทางนี้ โดย

แนะน�าให้เธอถอนตัวตอนที่ยังท�าได้ แต่เธอไม่ยอม

ถอยหรอก เธอไม่ฟัง พวกเขาทั้งคู่หัวแข็งพอกัน  

ฉนัชอบด ูคอีาน ูท�างานมาก ชอบความตัง้ใจของเขา 

เขาเปิดโอกาสให้นกัแสดงร่วมหาสไตล์แอ๊กช่ันท่ีเข้า

กบัตวัเองซึง่น่าประทับใจมาก ตอนท�างานกบัเขาฉนั

คิดในใจว่า “หวังว่าฉันจะท�าได้สักครึ่งของเขา” 

l องค์ประกอบของบัลเลต์มีบทบาทอย่างไร 

ในการฝึกฝนตัวละคร “อีฟ มาการ์โร”

ฉันเข้าใจเลยว่าท�าไมพวกเขาถึงฝึกบัลเลต์

ให้กับนักฆ่า มันเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ยากที่สุดเท่าที่

จะจินตนาการได้

l การท�างานร่วมกับผู้ก�ากับ “เลน ไวส์แมน” 

เป็นอย่างไรบ้าง

“เลน ไวส์แมน” เป็นคนท่ีพร้อมลุยจริงๆ 

เขามจีนิตนาการกว้างไกลมาก และไม่เคยกลวัทีจ่ะใส่

ฉากแอ๊กชั่นสุดขั้วลงไปในหนัง มันสนุกมากที่ได้เห็น

วสิยัทศัน์ของเขาและฉากต่าง ๆ  ทีเ่ขาคดิไว้ บางครัง้

ฉนัถงึกบัพดูว่า “คณุพดูถงึอะไรอยูน่่ะ” หนึง่ในเสน่ห์

ของจักรวาล “จอห์น วิค” คือความคิดสร้างสรรค์

และความสนุกที่ใส่ลงไปในฉากแอ๊กชั่น และเรามี

พ้ืนท่ีมากพอท่ีจะปล่อยให้จัดเต็มความมันส์ได้อย่าง

เต็มที่และไวส์แมนก็ท�าได้เป็นแบบนั้นจริงๆ 

คอหนังเตรียมมันส ์กับการสางแค ้น ท่ี 

ยิ่งใหญ่สมการรอคอยใน “From the World of 

John Wick : Ballerina จักรวาลของจอห์น 

วิค : บัลเลรินา แค้นกว่านรก” ดูก่อนอเมริกา 

4 มิถุนายนนี้ มันส์ท่ัวประเทศท้ังเสียงไทยและ 

เสียงอังกฤษ ในระบบปกติ, 4DX, MX4D และ 

Dolby Atmos

l มีฉากแอ๊กชัน่ไหนทีย่ากหรือน่าจดจ�าเป็นพเิศษ

ส�าหรับคุณ

ทุกฉากเลย ยากหมดเลยจริงๆ โดยเฉพาะ

ฉากทีถ่่ายกลางแจ้งเพราะอากาศหนาวมาก ฉนัต้อง

ใส่รองเท้าที่มีหมุดติดไว้เพื่อจะได้ไม่ลื่นบนพื้นถนน 

ที่กลายเป็นน�้าแข็ง

แต่ถ้าให้พูดถึงฉากท่ีท้าทายมากๆ และ

สะเทือนอารมณ์คือ “ฉากปืนไฟ” วันแรกที่ทีม 

สตันท์ทดสอบไฟ และพวกเขาบอกให้ฉันลองยิง

ปืนไฟก่อนถ่ายจริง ฉันได้แต่บอกว่า “ไม่ ไม่ ไม ่

ฉันไหว” โชคดีท่ีทีมสตันท์ยืนกรานให้ฉันลองก่อน

โดยไม่มีการบันทึกภาพ พวกเขาพาสตันท์แมน 

ตัวหลักที่จะถูกเผามา เขาทาจาระบีหรืออะไรที่เป็น 

สารกันไฟตั้งแต ่หัวจรดเท ้า และพวกเขาบอก 

“โอเค ลุยได ้ เอาให้เกรียม” ซึ่งฉันก็ท�าแล้ว 

ก็เริ่มร้องไห้มันสะเทือนอารมณ์จริงๆ ฉันไม่เคย 

เห็นใครถูกเผากับตามาก่อน แม้ว่าจะเป็นแค่การ

แสดงก็ตาม หลังจากนั้นฉันก็ไม่เป็นไร จากนั้น 

ฉนัเผาไปอกีประมาณร้อยศพ ฉนัดใีจทีไ่ด้ซ้อมมาก่อน 

ได้ปล่อยโฮก่อนถ่ายจริง

การควบคุมเปลวไฟมันต่างจากอาวุธอื่น 

มันเคลื่อนไหวได้เองไม่เหมือนกิ่งไม้ที่ถ้าคุณขยับมัน

ถงึจะขยบัตาม มนัมดีเีลย์ ยิง่เปลวไฟยาวเท่าไหร่มนั

ยิ่งควบคุมยากเท่านั้น มันมีการสะท้อนกลับเหมือน

กนั ทมีงานต้องทาอะไรบางอย่างทีข่นตาและผมของ

ฉันเพื่อไม่ให้มันไหม้ ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกัน

อีกฉากที่ฉันชอบมากคือ “ฉากต่อสู้ด้วย

ระเบิดมือ” ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันเดินทางไป

กรุงปรากเพื่อท�าภารกิจ ฉันอยู่ในร้านขายปืนตอน

ที่เหตุการณ์ปะทุขึ้น ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มา

ก่อน มันแปลกใหม่มาก สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ 

“อีฟ มาการ์โร” คือเธอรู้วิธีใช้ของรอบตัวให้เป็น

ประโยชน์ เธอสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็น

อาวุธพิฆาต มันเป็นไอเดียเฉียบ เพราะตอนนั้นเธอ

หาปืนไม่เจอ และสิ่งเดียวที่พอคว้าได้คือกล่องใส่

ระเบิดมือ ซึ่งมันออกมาดีมากๆ

l ในเร่ืองน้ีมีอุปกรณ์เยอะเลย คุณได้ลองเสนอ

อะไรเข้าไปเพิ่มบ้างไหม

ฉันชอบที่เราใช้สเก๊ตน�้าแข็งเป็นอาวุธมาก 

ตอนที่ผู้ก�ากับ “เลน ไวส์แมน” เล่าฉากนี้ให้ฉันฟัง 

ฉันบอกทันทีว่า “เฉียบมาก เราต้องมีนะ ต้องท�าให ้

ฉันอยากรู้สึกแบบนั้น ฉันอยากให้ผู้ชมรู้สึกถึงหมัด

ทุกหมัด ลูกเตะทุกลูก ทุกอย่างที่ฉันโดนมันเจ็บ 

ฉันอยากถ่ายทอดมันออกมาทางกายภาพ ฉันอยาก 

ให้คนรู้สกึว่าเธอเกือบจะไม่รอด เธอหมดแรง เธอเหนือ่ย 

เราต้องการให้ “อีฟ มาการ์โร” เข้าถึงง่ายและ

สมจริง เธอมีวัยเด็กที่เจ็บปวดซึ่งเปลี่ยนวิธีมองโลก

ของเธอไปโดยสิ้นเชิง 

l คุณเคยได้รับการฝึกส�าหรับการแสดงแอ๊กชั่น 

มาก่อนหรือไม่

ฉันผ่านการฝึกมาบ้างส�าหรับโปรเจกท์อื่นๆ 

แต่มันค่อนข้างสั้นและเป็นเพียงการเตรียมพร้อม

ส�าหรับการแสดงเฉพาะในเรื่องนั้นๆ ฝึกไม่เกิน 2-3 

สัปดาห์เท่านั้น เหมือนประโยคเด็ดในภาพยนตร์ 

“No Time to Die” (2021) ที่ฉันพูดว่า “ฉันมี

เวลาฝึกแค่สามสัปดาห์” นั่นเป็นเรื่องจริงเลย

l การเตรยีมตวัส�าหรบับทบาทนี ้โดยเฉพาะฉาก

แอ๊กชั่นต้องหนักหนาขนาดไหน

บทนี้เป็นบทที่ต้องใช้ศักยภาพร่างกายมาก

ท่ีสุดเท่าท่ีฉันเคยรับมาเลย ฉันใช้เวลา 4 เดือน 

เพือ่ฝึกก่อนการถ่ายท�า เริม่ด้วยเข้ายมิกบัเทรนเนอร์ 

ส่วนตวัเป็นเวลาหนึง่ชัว่โมงครึง่ ตามด้วยการฝึกสตนัท์ 

5 ชั่วโมง ปิดวันด้วยเซสชันที่สนามยิงปืน 

ในวันซ้อมฉันต้องเข้ายิมเพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ

ชัว่โมงครึง่ ซ้อมควิบูท๊ีศู่นย์ฝึก “87eleven Action  

Design” อีก 4-5 ช่ัวโมง จากนั้นฝึกใช้อาวุธ 

ทีส่นามยงิปืนอกี 2 ชัว่โมง ซึง่ฉนัเรยีนรูท่ี้จะใช้อาวธุ

ทัง้หมดในคลงัแสงของ “อฟี มาการ์โร” นอกจากนี ้

ยังต ้องปรึกษากับนักโภชนาการอย่างใกล้ชิด 

ทานอาหารจ�ากดัแคลอร ีและเมือ่เริม่ถ่ายท�าใน “ปราก”

ฉันก็ยังคงฝึกฝนเมื่อใดก็ตามที่ฉันไม่ต้องเข้าฉาก

มนัหนกัมาก มนัเป็นงานทีต้่องใช้ร่างกายมาก 

ฉนัปวดไปทัง้ตวัเกอืบตลอดเวลา คณุต้องอาศยัพลงัใจ 

เพื่อเดินหน้าต่อไป เอาชนะความเจ็บปวด ความ

เหนื่อยล้า รอยฟกช�้า แผลพุพองที่นิ้วจากการฝึก

ใช้ปืน หรือจะเล็บท่ีหัก สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้น 

ฉันรู้สึกเหมือนฉันฝึกที่ “ส�านักรุสกาโรมา” จริงๆ 

แต่แม้การฝึกจะโหดมาก แต่มันช่วยจุดไฟในตัวฉัน 

ช่วยสร้างวินัยทางจิตใจท่ีฉันไม่มีมาก่อน ฉันมี

ประสบการณ์เล่นหนังแอ๊กชั่นมาบ้าง แต่ก็ไม่คิดว่า

มันจะต้องใช้วินัยขนาดนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้

กับหนัง “Ballerina”

“อนา เดอ อาร์มาส” นกัแสดงสาวมากฝีมอื 

ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายอย่าง 

“สมาคมนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์” 

(Screen Actors Guild Awards-SAG), “ลกูโลก

ทองค�า” (Golden Globe Awards), “บาฟตา” 

(British Academy Film Awards-BAFTA) รวมถงึ  

“ออสการ์” (Oscars / Academy Awards) จากการ 

รบับทเป็นนกัแสดง นางแบบ นกัร้อง และไอคอนอย่าง  

“มาริลิน มอนโร” ในภาพยนตร์เรื่อง “Blonde” 

(2022) และได้รบัรางวลั “Hollywood Rising-Star  

Award” จาก “เทศกาลภาพยนตร์อเมริกัน 

โดวิลล์” (Deauville American Film Festival) 

ถอืเป็นหนึง่ในนกัแสดงหญงิทีเ่ป็นทีต้่องการตวัมากทีส่ดุ 

ในวงการภาพยนตร์ระดับโลก 

ในปีนี้ “อนา เดอ อาร์มาส” กลับมาปล่อย

พลังทางการแสดงสุดคล่ังอีกครั้งกับการรับบท

เป็น “อีฟ มาการ์โร” ใน “From the World of 

John Wick : Ballerina จกัรวาลของจอห์น วคิ : 

บัลเลรินา แค้นกว่านรก” 

l จดุเริม่ต้นทีม่าร่วมโปรเจกท์ “Ballerina” และ

อะไรคือสิ่งที่ท�าให้คุณตัดสินใจรับบทนี้ 

ฉันได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมจักรวาล 

“จอห์น วิค” ก่อนท่ีบท “Ballerina” จะเสร็จ

สมบูรณ์ด้วยซ�้า นั่นเป็นรากฐานส�าคัญ มันท�าให้

ฉันเห็นศักยภาพของตัวเอง และฉันไม่ลังเลเลยที่จะ

คว้าโอกาสน�าแสดงในหนังเรื่องนี้ ฉันตื่นเต้นแทน

แฟนๆ ทีจ่ะได้ชมมนับนจอภาพยนตร์ มนัช่างสดุยอด

มาก และฉันอยากให้พวกเขาสนุกไปกับมัน มันเป็น

ผลงานคุณภาพ มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นการ

เปิดประตูสู่จักรวาลนี้ในมุมมองใหม่ๆ 

l คุณคิดว่า “Ballerina” จะมอบประสบการณ ์

แบบไหนให้กบัผูช้ม โดยเฉพาะแฟนๆ “จอห์น วคิ”

เหตุการณ์ใน “Ballerina” เกิดขึ้นระหว่าง 

“John Wick: Chapter 3-Parabellum” (2019) 

และ “John Wick: Chapter 4” (2023) ภาพยนตร์ 

เต็มไปด้วยตัวละครท่ีเราคุ้นเคย รวมถึงตัวละคร

หน้าใหม่ที่เข้ามาก็เจ๋งไม่แพ้กัน และยังเปิดมุมมอง

ใหม่ๆ ขยายจักรวาลนี้ผ่านสายตาตัวละครอื่นๆ 

ซึ่งเราจะได้เห็น “จักรวาลของจอห์น วิค” ในแบบ

ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

l ตัวละคร “อีฟ มาการ์โร” และ “จอห์น วิค” 

มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

หนึ่งในสิ่งท่ีฉันชอบมากท่ีสุดคือเธอจะเป็น

ขั้วตรงข้ามของ “จอห์น วิค” เขาต้องการออก

จาก “ส�านกัรสุกาโรมา” แต่เธอกลบัต้องการเข้าไป 

เธอเพิ่งเริ่มต้นและเมื่อคุณยังอายุน้อย ทุกอย่างมัก

เต็มไปด้วยอารมณ์ โทสะ เชื่อสัญชาตญาณ และ

ผลักดันให้คุณท�าตามใจตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อการท�า 

ภารกจิ เธอใช้แต่ความรูส้กึ และนัน่ท�าให้เธอท�าผดิพลาด 

หลายครั้ง 

ในการต่อสู้ฉันเป็นผู้หญิงในโลกของผู้ชาย 

มือสังหารที่ฉันต่อสู้ในหนังเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆ และ

คุยกับ ‘อนา เดอ อาร์มาส’

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมาย

ปิซสอก

น้องใหม่

ll ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผวจ.

ร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบรางวัลบุคคล 

ดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ โล่รางวัล บุคคล

ดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด

ร้อยเอ็ด ประจ�าปี 2568 รวมถึงพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรสตรีดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น 

จงัหวดัร้อยเอด็ รางวลั“คนดศีรสีาเกตนคร” 

ประจ�าปี 2568..ll วชัระ กระแสร์ฉตัร์

รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน 

เปิดกจิกรรม Accelerate Digital Agriculture 

ภายใต้โครงการ 1 ต�าบล 1 ดิจิทัล 

(OTOD#2)จดัโดย สนง.ส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ดิจิทัล(ดีป้า)ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา 

และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม..ll 

ดร.อภชิาต ิชนิวรรโณ ผูช่้วยเลขาธิการ

สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จาก 

ชาซาด อุมาร์ และ สลิลลา สีหพันธุ์  

บจ.เนสท์เล่(ไทย)เพือ่ร่วมสมทบทนุช่วยเหลอื 

ผู ้ประสบภัยเหตุการณ์แผ ่นดินไหวใน

ประเทศเมยีนมา..ll เพือ่นๆ ชาว วตท.14 

ยินดีกับ ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต 

ที่ได้รับเลือกต้ังเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า 

เศรษฐศาสตร ์และบริหารธุรกิจแห ่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์คนใหม ่ . .

ll Mr.Shuang Li(Eric)ต้อนรับชาว

หลักสูตรผู้น�าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

รุ ่นที่ 8 ไปดูศึกษางานดิจิทัลเทคโนโลยี

ของหวัเว่ย ณ เมืองเซินเจิ้น-ตงกวน งานนี ้

จรุง เกียรติสุภาพงศ์,ยิ่งศักด์ิ อิศรเสนา 

ณ อยุธยา ,กล ้า ตั้ ง สุวรรณ ,วีระชัย 

ประเสริฐโส,ดร.เกรียงศักดิ์ ศิวะสนธิวัฒน์, 

ภก.ไพศาล พุทธสันติธรรม,พญ.พรรษพร 

เจริญสกุลวงค์,อธิตานันท์ อภิธนทวีพัฒน,์ 

ณรงวิทย์ ชดช้อย,วิวรรธน์ เทียนศิริ,ภัทริณี 

ภูมิวาร,สิริรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์,สมศักดิ์ 

ตรยีากจิ,ศรวีรรณ เศรษฐวีรรณ,ศ.ดร.วนัประชา 

เชาวลติวงศ์,ดร.ศศิมา ทองสมคัร, นทชาติ 

จินตกานนท์ ,ภิภพ วาสนาอาชาสกุล , 

ศศิพัชร์ จ่างจรูญโรจน์ ไม่พลาด..ll จบ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคม

นักเรียนเก่าราชินีฯ ณ สนามกอล์ฟนิกันติ 

นครปฐม ผู ้ร ่วมงานฝากชม ศรีสุข 

ภู่ชัยวัฒนานนท์ นายกสมาคมฯ และ 

กรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ประธาน

จัดงานที่จัดงานได้ดีเยี่ยมยิ่งใหญ่และ

สนกุสนาน ไดร้ับรางวลัใหญ่ถูกใจกนัทัว่ถงึ 

..ll ดร.ประสทิธ์ิ สิรทิิพย์รศัมี วนัเกดิ 

ได้ท�าบุญบ้านแล้วไปซือ้ปลาจากแผงปลาใน

ตลาดไปปล่อยที่วัดเสด็จ ใกล้ๆ บ้าน..ll 

รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน

มอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อ

ปวงประชา ให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยสีรุนาร ีณ คณะ

แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี โดยมี

คณะที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิฯ ผู้อุปการะ

ทุนการศึกษาและชาวคณะหลักสูตร พปส. 

รุน่ท่ี 1..ll ชาว Digital CEO#7 เตรยีม

รอฉลองให้ เพลินพิศ ศรีภพ ที่ได้รับ 

เลอืกตัง้เป็นว่าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงตาคล ี

(ผลไม่เป็นทางการ)..ll ปีนี้ บมจ.ยูเอซ ี

โกลบอล ครบ 30 ปี ชชัพล ประสพโชค 

จะจัดงานท�าบุญเช้าแล้วเล้ียงขอบคุณ 

stakeholders ชวนมาร่วมเฉลิมฉลองครบ

รอบ 30 ปี แห่งความมุง่มัน่ ความร่วมแรง 

ร่วมใจ และความยั่งยืน 11 มิ.ย. เริ่ม 

ลงทะเบยีน เวลา 17.30 น. ณ รร.ดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษโดย 

ศุภจี สุธรรมพันธุ์..ll


